

## เนื้อสัตว์มีโทษ เสียแล้ว ! จากผลวิจัย !

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ย. 2551

เนื้อสัตว์มีโทษ เสียแล้ว ! จากผลวิจัย !

ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่ชื่อ Mr. ชาวส์ ค้นพบว่าภายในเนื้อของสัตว์ มีสารพิษอยู่ชนิดหนึ่ง ตอนที่สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทรมาน ก็จะเพิ่มสารพิษมากขึ้นเป็นลำดับ แล้วก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ถ้าหากเรากินเนื้อชนิดนี้แล้ว ก็ได้รับอันตรายอย่างมาก

มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกา ชื่อว่า ไอต์ มาได้รั กล่าว ว่า ตอนที่ร่างกายคนเรามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงขนาดหนักอยู่นั้น ก็จะมีสารหลายชนิดระบายออกจากร่างกาย เช่น ตอนที่มือโทสะโกรธอยู่นั้น เหงื่อที่ไหลออกมา ก็จะมีสีแตกต่างจากเหงื่อที่ไหลตอนที่ร่างกายกำลังโศกเศร้า แม่แตลมหายใจที่เป่าออกจากร่างกายก็จะมีสารต่างๆออกมาด้วย

เขาเองได้ทดลองเป่าลมหายใจเข้าไปในหลอดแก้วที่แช่เย็น แล้วสังเกตดูพบว่า ตอนที่เขามีร่างกายปกติก็จะมีหยดน้ำที่ปราศจากสี แต่ตอนที่กำลังโกรธจัดๆ หยดน้ำที่ได้ก็ไม่เหมือนกัน หลังจากเป่าลมเขาไปในหลอดแก้วได้ 5 นาที หยดน้ำที่ได้จะมีสีและสารขุ่นๆ

นั่นก็แสดงว่า ตอนที่ร่างกายมีอารมณ์โกรธก็จะมีสารบางชนิดเกิดขึ้น เขาก็เลยใช้วิธีดังกล่าว ทดลองสภาพของจิตต่างๆ ก็พบว่า ตอนที่จิตใจโกรธก็จะมีสารสีฟ้ามัว ในขณะที่เศร้าเสียใจร่างกายจะขับสารสีเทาขาว และขณะเจ็บแค้น ร่างกายจะขับสีเขียวไฟออกมา

ต่อมาเขาก็ได้ทดลองต่อไป พบว่า ถ้าเอาสารฝ้ามัวที่อารมณ์โกรธของ นาย ก. จืดเข้าไปให้ นาย ข. หรือสัตว์ทดลอง นาย ข. จะมีอารมณ์โกรธขึ้นมา สัตว์ก็จะแสดงอารมณ์โกรธขึ้นมาทันทีเช่นกัน เขาเอาสารที่เป่าออกจากคนที่อารมณ์เศร้าเสียใจ จืดเขาไปให้หนูและหมู ภายในไม่กี่นาทีที่สัตว์ทดลองก็ตายลง

จากการทดลองต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ ถ้าร่างกายมีอารมณ์เคียดแค้น จะสูญเสียพลังงานไปมากที่สุด ถ้าสารพิษที่ปะปนกันยังมีหลายชนิด พิษร้ายก็ยังมีมาก ในขณะที่ทารกกำลังดูดนมมารดา ประหม่อมารดาเกิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงภายหลังดูดนม ทารกน้อยจะเกิดอาการไม่สบาย เจ็บป่วยลง อันนี้ก็สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ร่างกายก็จะปล่อยพิษร้ายออกมาอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุฉะนั้น เนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปในท้องทุกวัน ซึ่งมีพิษร้ายอย่างแน่นอน สัตว์ย่อมเกิดอาการเคียดแค้นและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ย่อมมีสารพิษขึ้นและเจือปนอยู่ในเนื้ออย่างแน่นอน กินเขาไปแล้วจะมีโทษมากกว่าคุณ

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค้นพบว่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ส่องลงบนเนื้อสัตว์ จะพบจุลชีพชนิดต่างๆ จุลชีพร้ายเหล่านี้เมื่อเข้าไปในร่างกาย ก็มีผลไม่น้อยต่อร่างกายอย่างเบา ๆ ก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วย อย่างหนัก ๆ ก็ถึงแก่ชีวิต ในเนื้อหมูและเนื้อวัว มีเชื้อหนอนเป็นแสนๆ อยู่ไม่น้อย

ดังนั้นจากการสำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกา เชื้อหนอนเส้นของคนที่เป็น ได้ติดมาจากเนื้อหมูและเนื้อวัว 90% และยังตรวจพบวาวูควายที่เป็นโรคปอดมีกว่าครึ่ง และสาเหตุคนเป็นโรคปอดก็ติดมาจากเนื้อวัวเป็นส่วนใหญ่ในโรคทงเสีย (อหิวาต์) เชื้อนี้ได้รับจากเนื้อหมู ในประเทศอังกฤษมีโรคลม อาการปวดมาก สมัยก่อนคิดความมาจากพิษเหลา แต่ปัจจุบันพบแล้วว่ามาจากบรีโคมเนื้อสัตว์มาก และยังพบอีกว่า พวกบรีโคมเนื้อมักเป็นโรคเบาหวาน การสูบฉีดของเลือดไม่ดี เป็นผลทำให้สมองผิดปกติ ซึ่งทำให้เกิดการชักขึ้น เป็นลมหมดสติไป การบรีโคมเนื้อไหลดูสารต่อต้านโรคมะเร็ง จึงเกิดเป็นมะเร็งกันมากบรีโคมเนื้อดื่มเหล้ามากไป เกิดโรคไตอีกเสบได้ง่าย จึงไม่ควรบรีโคมเนื้อสัตว์ทุกชนิด